

Số: /BC-UBND

Hà Quảng, ngày tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO

Tình hình chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi, chăm sóc và giáo dục trẻ em di cư

Thực hiện Văn bản số 878/SLĐTBOXH-TE&BĐG ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi, chăm sóc và giáo dục trẻ em di cư. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi, chăm sóc và giáo dục trẻ em di cư trên địa bàn huyện như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

Hà Quảng là một huyện vùng cao, biên giới, có tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Hà Quảng là trên 810 km², với 2/3 diện tích là núi đá, địa hình bị chia cắt mạnh hình thành hai tiểu vùng rõ rệt (vùng cao và vùng thấp). Toàn huyện có 21 đơn vị hành chính (19 xã, 02 thị trấn), tỷ lệ hộ nghèo còn cao chiếm 37,92%. Cùng với công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, huyện Hà Quảng thường xuyên quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Trẻ em trên địa bàn huyện được tiêm chủng đầy đủ, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm theo từng năm, đạt mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS tiếp tục duy trì giữ vững huyện đạt chuẩn mức độ 3, công tác chăm sóc và phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hòa nhập với cộng đồng được quan tâm... tạo ra chuyển biến mới về nhận thức, trách nhiệm và sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

Số trẻ em dưới 16 tuổi là 14.750 trẻ (trong đó: 7.679 trẻ em nam và 7.071 trẻ em nữ); số trẻ em dưới 6 tuổi là 4.886 trẻ em; số trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt 234 trẻ (trong đó: khuyết tật đặc biệt nặng và nặng là 33 trẻ em, khuyết tật nhẹ là 160 trẻ, trẻ em mồ côi là 41 trẻ em).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Xây dựng, triển khai kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em, Kế hoạch thăm hỏi và tặng quà Thiếu nhi, triển khai thực hiện các hoạt động công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn huyện; các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em năm 2022 gắn với công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phát động phong trào kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,

nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng, duy trì và phát triển nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em để Quỹ thực sự trở thành cầu nối giữa các tổ chức, cá nhân với những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Thực hiện Truyền thông, quảng bá về Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111.

2. Công tác bảo vệ trẻ em

Thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, xây dựng môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh để thực hiện ngày càng tốt hơn các quyền trẻ em. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình; tránh sao nhãng, bỏ mặc trẻ em, phòng ngừa xâm hại trẻ em; kịp thời phát hiện, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em; triển khai lồng ghép công tác trẻ em trong công tác gia đình và việc phòng, chống bạo lực gia đình, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Công tác bảo vệ trẻ em luôn được quan tâm triển khai thực hiện ở 3 cấp độ (phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp).

Để công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được phát triển toàn diện và tốt nhất cả về thể chất và tinh thần trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Huyện đã có văn bản triển khai hướng dẫn thực hiện chăm sóc thay thế cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các xã, thị trấn rà soát lập danh sách trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; kịp thời hỗ trợ cho trẻ em, góp phần động viên, khích lệ và giảm bớt phần nào khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19; đảm bảo không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau. Thực hiện chính sách hỗ trợ đối tượng trẻ em thuộc diện F1 là 86 trẻ với số tiền 128,84 triệu đồng.

3. Công tác chăm sóc, hỗ trợ trẻ em

Tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em theo chiều hướng giảm dần; chương trình phòng, chống thiếu vi dưỡng chất trẻ em từ 06-36 tháng tuổi được uống vitamin A định kỳ 02 lần/năm; thường xuyên hướng dẫn thực hành dinh dưỡng cho các bà mẹ có con dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng; giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng cho 41 trẻ em mồ côi, 365 trẻ em bị khuyết tật, trong đó có 112 trẻ bị khuyết tật nặng và đặc biệt nặng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; trợ cấp cho 1.169 trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

Nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện thăm, tặng quà 61 điểm trường, tổng số tiền 61 triệu đồng, trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện; UBND các xã, thị trấn thăm 55 điểm trường, 09 xóm, 23 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổng số tiền 21,7 triệu đồng trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em xã.

4. Thực hiện quyền tham gia của trẻ em

Các xã, thị trấn đều có cán bộ phụ trách công tác trẻ em phát triển điểm tham vấn bảo vệ trẻ em trong các trường học bảo đảm cho trẻ em được bảo vệ ở cả 03 mức độ: phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp. Hằng năm, đặc biệt trong dịp lễ, tết, hè các em đều có khu vui chơi an toàn, lành mạnh tại các điểm nhà văn hóa

xóm, các trường học thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu sinh hoạt như tư vấn sức khỏe vị thành niên, tuyên truyền Luật an toàn giao thông... qua các buổi giao lưu, các em được tự do thoải mái tham gia trao đổi liên quan đến các quyền trẻ em.

III. NHỮNG KHÓ KHĂN

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 trẻ em phải học tập, tham gia sinh hoạt bằng hình thức trực tuyến trong thời gian dài, cha mẹ phải bỏ công việc để theo dõi con em học tập; các em không được tiếp xúc trực tiếp với các bạn tại trường; các hoạt động vui chơi giải trí không được tổ chức thường xuyên do hạn chế tụ tập đông người.

Một số nơi cấp ủy, chính quyền cơ sở chưa thực sự quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Công tác phối kết hợp giữa các cấp, các ngành chưa chặt chẽ, việc thực hiện lồng ghép công tác bảo vệ trẻ em vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành chưa được đồng bộ.

Tổ chức bộ máy cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em ở cơ sở không ổn định, thường xuyên thay đổi, kiêm nhiệm nhiều công việc nên hầu hết ít có thời gian quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Đặc biệt ở cấp thôn, bản, tổ dân phố không có đội ngũ công tác viên thôn bản làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Chế độ thông tin, báo cáo, cập nhật thông tin về bảo vệ, chăm sóc trẻ em chưa kịp thời, chưa thường xuyên, đầy đủ.

IV. NGUYÊN NHÂN

- Sự lãnh chỉ đạo của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể xã hội, ở một số ít cơ sở chưa thường xuyên, kịp thời, thiếu cương quyết, thiếu đồng bộ.

- Việc chỉ đạo lồng ghép thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em với các chương trình, dự án, kế hoạch chuyên môn của các cấp, các ngành, đơn vị chưa được quan tâm. Công tác phối hợp tại cơ sở chưa chặt chẽ, thường xuyên;

- Đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em ở các xã, thị trấn thường xuyên thay đổi, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Nhận thức của gia đình, cộng đồng về bảo vệ trẻ em còn hạn chế, do đời sống kinh tế của nhân dân một số vùng còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí thấp, vì lợi ích trước mắt nhiều gia đình chưa thực sự quan tâm chăm sóc tới con cái.

- Kinh phí đầu tư cho công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

V. GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng các cấp, sự quan tâm của chính quyền các cấp, các xã, thị trấn và trường học; sự vào cuộc của toàn xã hội.

2. Tiếp tục có những chương trình, kế hoạch, các hoạt động cụ thể, thiết thực để bảo vệ, chăm sóc và giáo dục tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em phát triển

toàn diện; có các giải pháp tích cực để hạn chế thấp nhất tình trạng trẻ em bỏ học, trẻ em vi phạm pháp luật; tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục; bị bạo lực, bạo hành; bị tai nạn thương tích, tử vong do đuối nước.

3. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ, đồng bộ 3 môi trường giáo dục: gia đình, nhà trường, xã hội; đặc biệt là sự quan tâm quản lý giáo dục của gia đình, can thiệp đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn (cha mẹ làm ăn xa, vắng nhà, cha mẹ ly hôn, gia đình có người vi phạm pháp luật...) để có biện pháp bảo vệ ở 3 mức độ: ngăn ngừa, hỗ trợ, can thiệp giúp đỡ trẻ em.

4. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em; phát hiện, ngăn chặn, lên án các hành vi bạo lực, vi phạm pháp luật, vi phạm quyền trẻ em.

6. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”, Luật Trẻ em (năm 2016), Nghị quyết số 121/2020/QH14, ngày 19/6/2020 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Trên đây là Báo cáo tình hình chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi, chăm sóc và giáo dục trẻ em di cư trên địa bàn huyện Hà Quảng./.

Nơi nhận:

- Sở LĐ-TB&XH;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, LĐTBXH (Bền, Lý, Thù).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Phương

Phụ lục.

BẢNG TỔNG HỢP TRẺ EM MÒ CÔI

TT	Tổng số trẻ em mồ côi	Số trẻ em mồ côi cả cha và mẹ	Số trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại không đủ khả năng chăm sóc	Tình trạng chăm sóc hiện tại			
				Sống cùng người thân	Sống cùng người không thân thích	Số trẻ em mồ côi được nhận nuôi con nuôi	Số trẻ sống tại cơ sở trợ giúp xã hội
	41	01	40	41	0	0	0